



ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก

ที่ ๑๑ / ๒๕๕๔

เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง พ.ศ. ๒๕๕๔

ด้วยในคืนวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ถือเป็นเทศกาลลอยกระทง ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นิยมใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเพื่อการคมนาคมและการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยหรือการกีฬาตามแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อนเก็บน้ำที่มีการเดินเรือ และชายฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในเขตพื้นที่ต่าง ๆ

เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เรือดังกล่าว สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก สังกัด กรมเจ้าท่า จึงขอเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของหรือผู้ประกอบการเดินเรือ และประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสารทั้งหลาย โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและโดยสารเรือ ควรปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือเชือพั้งและปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปรามของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ดูแลประจำอยู่ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ โดยเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการให้และการใช้บริการเรือโดยสารดังต่อไปนี้

๑. **สำหรับผู้ควบคุมเรือ** ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาท ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพยาเสพติดให้โทษ หรือของมีเมาขณะปฏิบัติหน้าที่ ไม่เดินเรือด้วยความเร็วเกินสมควร จนอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ หรือจนเป็นเหตุให้คลื่นจากเรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย และเป็นอันตรายต่อการเดินเรือของเรืออื่น หรือทรัพย์สินของประชาชนที่มีอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยอยู่ริมฝั่ง การนำเรือเข้าจอดหรือออกจากท่า ต้องใช้ความเร็วแต่เพียงพอสมควรแก่การเดินเรือและนำเรือออกจากท่า เมื่อผู้โดยสารขึ้น - ลงเรือเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ห้ามนำเรือเข้าใกล้บริเวณที่มีการกำหนดไว้สำหรับประชาชนลอยกระทง และที่สำคัญคือ ต้องไม่ทำการบรรทุก - ส่งผู้โดยสารเกินอัตราที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ รวมทั้งต้องจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้ประจำเรือให้มีอยู่อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจะสามารถนำมาใช้การได้เมื่อมีอุบัติเหตุอันตรายเกิดขึ้น และควรรับฟังคำพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงเป็นประจำทุกวัน หากมีคำเตือนเรื่องพายุและคลื่นลมแรง ควรออกจากฝั่ง

๒. **สำหรับเจ้าของเรือ...**